



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสรรพสามิต สำนักงานมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑ โทร. ๐๒ ๖๖๘ ๖๔๑๕

ที่ กค ๐๖๑๕/ว สก ๕ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวปฏิบัติการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหารและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑-๑๐ สรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่
สรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกพื้นที่สาขา และกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต

ตามที่กรมสรรพสามิตได้มีหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อประโยชน์ในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายและการให้สิทธิทางภาษี โดยให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนหรือขอจัดแจ้งผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหาร และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีสูตรสามทับเป็นส่วนประกอบ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสูตรสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนินการแจ้งสูตรส่วนผสมพร้อมส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ให้กรมสรรพสามิต ตรวจสอบก่อนขอขึ้นทะเบียนหรือยื่นขอจัดแจ้ง นั้น (เอกสารแนบ)

กรมสรรพสามิต พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้กำหนด ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งสูตรส่วนผสมและส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหารและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ดังนี้

๑. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า หรือผู้ซื้อสูตรสามทับจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ที่ประสงค์เป็นผู้ใช้สูตรสามทับในการผลิตวัตถุเจือปนอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ดำเนินการแจ้งสูตร ส่วนผสมและส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นของเหลว ไม่มีสี หรือของเหลวสีใส ก่อนขอขึ้นทะเบียนหรือ ยื่นขอจัดแจ้งผลิตภัณฑ์ โดยให้หมายรวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือยื่นขอจัดแจ้ง และผู้ได้รับการขึ้น ทะเบียนหรือได้รับการจัดแจ้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปแล้ว แต่ครบ กำหนดต่ออายุ โดยส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์จำนวนไม่น้อยกว่า ๐.๕๐๐ ลิตร ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถาน ประกอบการตั้งอยู่

๒. ให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ แจ้งสูตรส่วนผสมและส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ให้กลุ่มวิเคราะห์ สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต เพื่อดำเนินการตรวจสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์

๓. กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต แจ้งผลการตรวจสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทราบ เพื่อดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบกับผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า หรือ ผู้ซื้อสูตรสามทับจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ให้สำนักงานสรรพสามิตภาค ควบคุม กำกับดูแลให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาดำเนินการตามนัยหนังสือโดยเคร่งครัด

(นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพสามิต